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รายงานการประชมสามญัุ   ครัÊงทีÉ 1/2560 
ของ 

บริษัท เอเชียน อนิซเลเตอร์ จาํกัด ู (มหาชน) 

 
         ประชุมเมืÉอวนัทีÉ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยา บอลรูม ชนั Ê 2 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขทีÉ 247  
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
         พิธีกรทีÉประชุมไดก้ลาวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และ่ ไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
กอนการประชุม่  
 
        รายนามกรรมการทีÉเข้าร่วมประชมุ   
1. นายณรงค ์  ธารีรัตนาวบิูลย ์   ประธานกรรมการ 

2. พลตาํรวจเอกวเิชียร พจน์โพธิศรีÍ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธนิตย ์  ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร และเลขานุการบริษทั 

4. นายบุญเลิศ   ขอเจริญพร    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายโกวทิ    ธารีรัตนาวบูิลย ์   กรรมการ 

6. นายนพพล   ธารีรัตนาวบิูลย ์   กรรมการ 

7. ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
             

         รายนามผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1. นายวชิยั  รุจิตานนท ์    ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั         

2. นายสมศกัดิ  ศิริชยันฤมิตรÍ     ทีÉปรึกษาทางการเงิน บริษทั  แอสแซท โปร แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั 

3. นายศานตไ์ท   หุนพยนต์่       ทีÉปรึกษาทางกฏหมาย                                                                                                            
 

          หลงัจากนนั พิธีกรขอเชิญผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรมาเป็นÊ สักขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชุมอีก 1 ทาน มี่ ผูถื้อ
หุน้อาสามาเป็นพยานการนบัคะแนน 1 ทาน่  

         หลงัจากการแนะนาํบุคคลตางๆ แลว้่  พิธีกรทีÉประชุมไดเ้ชิญคุณณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ทีÉเป็น
ประธานทีÉประชุมตามขอ้บงัคบั บริษทัฯ กลาวเปิดประชุม่  

         ประธานกรรมการเป็นประธานทีÉประชุม โดยประธานฯ ไดก้ลาวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกทานทีÉ่ ่
เขา้รวม่ ประชุม   ประธานฯ แถลงวา ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมืÉอวนัทีÉ  ่ ณ วนัทีÉ 16 มีนาคม 2560  บริษทัมีจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัสิน Ê Ê
8,012 ทาน มีจาํนวนหุน้สามญั่ ทงัสิน Ê Ê 2,799,996,084 หุน้  จดัแบงตามหมวดผูถื้อหุน้ไดด้งันีครับ่ Ê  
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 1 )  นิติบุคคลตางประเทศ                 จาํนวน         ่     27,242,320   หุน้ 

 2 )  นิติบุคคลในประเทศ                จาํนวน           153,831,100  หุน้ 

 3 )  บุคคลตางประเทศ่                 จาํนวน                   95,200   หุน้ 

 4 )  บุคคลในประเทศ                จาํนวน       2,618,827,464   หุน้ 

      โดยทงันีเป็นหุน้สามญัทีÉมีสิทธิออกเสียงจาํนวนทงัสิน      Ê ÊÊ Í Ê 2,687,336,364  หุน้ 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ครังนีÊ Ê   มีผูถื้อหุ้นเขา้รวมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทังสิน่ Ê Ê
จาํนวน 225 ทาน ่   มารวมประชุมดว้ยตนเอง ่ 120 ราย รวมจาํนวนหุ้น 21,352,686 หุน้   มารวมประชุมโดยการมอบฉันทะ่   105 ราย    
รวมจาํนวนหุ้น  1,811,300,518 หุน้ รวมผูม้าประชุมทงัสิน จาํนวน Ê Ê 1,832,653,204 หุน้ และไมมา่ รวมประชุม ่ 854,683,160 หุ้น นบัรวม
เป็นจาํนวนหุ้นมารวมประชุม่  มากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นสามญัทีÉมีสิทธิออกเสียง ทงัหมดจาํนวน Í Ê 2,687,336,364 หุ้น และ
กรรมการของบริษทัเขา้รวมประชุมรวมจาํนวน ่ 7 คน ครบองคป์ระชุม ตามทีÉกาหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ประธานฯ จึงกลาํ ่ ว
เปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัตอไปนี่ Ê  

วาระทีÉ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังทีÉ Ê 1/2559 วนัทีÉ 29 เมษายน 2559 
โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครงัทีÉ Ê 1/2559 ดว้ยมติดงันีÊ  

 
เห็นดว้ย  1,822,988,982              เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.8185  
ไมเห็นดว้ย่             56,000                เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0031 
งดออกเสียง       3,258,600  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1784 
บตัรเสีย   - 

 
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังทีÉ Ê 1/2559  วนัทีÉ 29 เมษายน 2559        

 
       

วาระทีÉ 2         รับทราบรายงานผลดาํเนินงานประจาํปี 2559 ของบริษทั 
   
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปทีÉประชุมรับทราบรายงานกจการประจาํปี ิ 2559  และรายงานของคณะกรรมการเกยวกบผลีÉ ั

การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 
 
วาระทีÉ 3                 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีสินสุด ณ วนัทีÉ Ê 31 ธนัวาคม 2559 
 

โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงันีÊ  
เห็นดว้ย  1,696,875,072              เสียง คิดเป็นร้อยละ   92.7508  
ไมเห็นดว้ย่       69,920,360                เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.8218 
งดออกเสียง      62,704,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.4274 
บตัรเสีย   - 

มตทิีÉประชมุ            ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมอนุมติัพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุดวนัทีÉ Ê 31 ธนัวาคม 2559 
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                              ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม ซึÉ งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีÉบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทีÉปรึกษาทางการเงิน และผูส้อบบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะของผู ้
ถือหุ้น สรุปไดด้งันีÊ  
 
คุณอุดมศักดิ Í :  จากทีÉแสดงขอ้มูลมานีดูแลว้ Ê Performance ของปีทีÉผานมาเทียบกบของปีกอนหนา้นนักดีขึนไมวาจะเป็นตน้ทุน่ ั ็ ่ ่่ Ê Ê

ทางการเงิน และกรายได ้กาไร แตอยากถามวา เมืÉอมนัดีขึนแลว้ทาํไมผมดูอตัราการปันผลยงั็ ํ ่ ่ Ê เทาเดิม่ ทาํไมมนัไมดี่
หรือสอดคลอ้งกบอยางอืÉั ่ น กาไรดีขึน ทางผูถื้อหุน้นาจะไดม้ากขึนหนอยํ ่ ่Ê Ê  

 
คุณธนิตย์ :  การปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ คือไมตํÉากวา ่ ่ 40%ของกาไรสุทธิ ในปันผลของปีนีเราปันผลถึง ํ Ê 90% 

ของกาไรสุทธิประจาํปีกเกอบถึง ํ ็ ื maximum แลว้นะครับ เพราะวา เรากไมไดมี้ภาร่ ็ ่ ะอยางอืÉนทีÉจะตอ้งใชจ้าย่ ่ เงิน
หรือวากูเงินยมืจากสถาบนั่ ้  

 
คุณอุดมศักดิÍ :  กทีÉผมงง คือวา ปีทีÉแลว้ไมใชปีนี ปีกอนหนา้นูน้ครับ บอกวา กาไรอยทีูÉ ็ ่ ่ ่ ่ ํ ่Ê ่ 178 กาไรในสวนของผูถื้อหุ้น ํ ่ 178 ปีนี Ê 294 

มนักขึนทีÉร้อยกวาลา้น คือการปันผลนะครับ็ ่Ê  
 
คุณธนิตย์ :  เราจะปันผลจากกาไรสะสมํ  เหมือนอยา่งปีทีÉแลว้เราเอารีเทนเอินนิงของปีอืÉนÉ เขา้มาปันผลดว้ย 
 
คุณกิตติชัย :  เมืÉอสักครูทีÉทานบอกว่ ่ า่ ปันผลจากปีทีÉแลว้ของปีกอน ฉะนนัปีนีกาไร เชน ปี ่ Ê Ê ํ ่ 2559 กาไร ํ 300 กวาลา้น ปีหน้าคุณจะ่

ปันผลมากกวาปีนีใชไหมครับ่ ่Ê  
 
คณุธนิตย์ :  คืองีครับ เราปันผลดูจากกาไรสะสมทีÉÊ ํ เรามีอย ูซึÉงกาไรสะสมตามนโยบาย คือไมตํÉากวา ่ ํ ่ ่ 40% แตคือในชวงหลาย ๆ ่ ่

ปีทีÉผานมานี การปันผลของเราจะอยถึูงประมาณ ่ ่Ê 80-90% ของกาไร ฉะนนัในแตละปีจะมีกาไรสะสมทีÉพอกพูนในํ ่ ํÊ
ปีถดัไปอยดูว้ยนะครับ เรากจะเอาตรงนนัมาพิจารณาการปันผลเหมือนกน่ ็ ัÊ  

 
คุณกิตติชัย :  คือผมสงสัยปี 2559 กาไรเทากบปี ํ ่ ั 2558 จาํนวน 300 กวาลา้น เขา้ใจวาปี ่ ่ 2560 ปีหนา้จะปันผลมากขึนใชไหมÊ ่  
 
คุณธนิตย์ :   อยทีูÉผลประกอบการของบริษทัฯ ถา้บริษทักาไรมากขึนจะปันผลตามสัดสวนทีÉมากขึนครับ่ ํ ่Ê Ê  
 
คุณสุพล :  ทาํไมหุ้น AI ถึงไมสามารถทาํงบดุลผานการรับรองจาก กลต่ ่ . เพราะวาหุ้นตวันีหายไปจากตลาดรวม ่ ่Ê 2 ปี อยาก

ถามวา เรารับรองงบดุลลกัษณะแบบนีไดด้ว้ยหรือ ถา้รับรองได ้ทานสามารถให้นาํไปให้บริษทัฯ เขา้ในตลาดได้่ ่Ê
เมืÉอไหร่ 

 
คุณณรงค์ :  ปัญหาของ AI ไปเกยวพนัอยกูบบริษทัลูกีÉ ่ ั  คือ เอไอ เอ็นเนอร์จี ซึÉ งมีปัญหาเรืÉองงบทีÉยงัไมส่ ่งของงบปี 2557 ถา้มี

ผูส้อบบญัชีมาตรวจสอบ และมีการรายงานออกมาวาไมมีปัญหาสามารถเขา้ไปเทรดไดใ้นไมชา้นี่ ่ ่ Ê  
 
คุณอุดมศักดิÍ :  ประโยคทีÉทานณรงคพ์ดูคือประโยคเดิมเมืÉอปีทีÉแลว้ เหมือนเดิมทุกอยาง ไมมีอะไรพฒันาเลย วาระทีÉลงคะแนนรีบ่ ่ ่

ใหจ้บเร็ว ๆ มาคุยปัญหาตรงนีดีกÊ วาวา่ ่ คุณณรงคมี์วธีิการอยางไร่  
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คุณณรงค์ :  คือตอนนีงบปี Ê 2557 เรายงัหาผูส้อบไมไดน้ะครับ และทาง กลต่ . อยรูะหวางสรุปในขอ้ประเด็นของบริษทั ่ ่ AIE ทีÉ
มีประเด็นปัญหา สามารถสรุปไดใ้นเดือนพฤษภาคม เมืÉอผูส้อบบญัชีได้ประสานงานไปไดมี้การพูดคุยกนกรอั ็
ขอ้สรุปของ กลต.เชนกน หากทาง กลต่ ั . มีขอ้สรุปอยางไรการสอบทางบญัชีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนจะทาํได้่ ั
งายขึน่ Ê  

 
คุณอุดมศักดิÍ :  หากเดือนมีนาคมทีÉผานมา ทางบริษทัฯไดคุ้ยกบ กลต่ ั . แลว้ แลว้ 2 ปีทีÉผานมา คุณพยายามพอรึยงัทีÉหาบริษทัสอบ่

บญัชี 
 
คุณณรงค์ :  เราไดพ้ยายามเตม็ทีÉแลว้ครับ 
 
คุณอุดมศกัดิ Í :  หากคาํตอบของ กลต.ในเดือนพฤษภาคมทีÉอา้งถึงมีทงั Ê no และ yes ทางบริษทัฯ มีการวางแผนงานอยางไร่  
 
คุณณรงค์ :  เมืÉอสักครูผมไดต้อบไปแลว้นะครับ่  
 
คุณอุดมศักดิ Í :  ปีทีÉผานมาทางบริษทัฯขายสินทรัพยไ์ด ้่ 400 กวาลา้น อยากให้เอาหุ้น ่ AIE ออกจากตลาดหลกัทรัพย ์แลว้เอาเงิน

สวนนีมาจายผูถื้อหุน้ แลว้แยกหุน้ ่ ่Ê AI กบ ั AIE ออกจากกนั 
 
คุณณรงค์ :  อยางทีÉเรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบวา เรารอคาํตอบจาก กลต่ ่ .ในเดือนพฤษภาคมและหวงัวาทาง กลต่ .จะมีขอ้สรุปทีÉ

ชดัเจน แลว้ทางเราจะหาผูต้รวจสอบบญัชีได ้
 
ผู้ถือหุ้น :  จะเป็นไปไดห้รือไม หากจะเชิญ กลต่ . สกัคนหนึÉงมาเป็นพยานในวนันีวาเกดอะไรขึน  เขาจะชวยแกไขยงังยัÊ ่ ิ ่ ้Ê  
 
คุณณรงค์ :  หากเชิญเขามาผมไมแนใจวาเขาจะมาหรือไม่ ่ ่  ่
คุณสุดารัตน์ : อยากให้มีการติดตอกบทาง กลต่ ั .เรืÉอย ๆ จากปีทีÉผานมาไมมีอะไรคืบหน้า อยากให้คุณณรงค์มองยอ้นกลบัไป่ ่

กอน่ ทีÉจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยที์Éคุณณรงคเ์ชียร์ขายหุน้ แตวนันีเราถูกหลอกเขา้ปีทีÉ ่ Ê 3 ขอใหมี้ความจริงใจ โปรงใส่  
 
พลตาํรวจเอก วิเชียร : ขอเรียนวา ปัญหาทีÉเกดขึนเราเองกไมไดนิ้งนอนใจและไดท้ราบปัญหาทีÉเกดขึนในปี ่ ิ ็ ่ ิÊ ÊÉ 2557 เนืÉองจากไมมีผูส้อบ่

บญัชีรับรองงบในปี 2557 ซึÉ งพยายามแกไขในสวนตรงนัน  มีการประชุมในการแกปัญหาถึงผูส้อบบัญชี เพืÉอ้ ่ ้Ê
ดาํเนินการแกปัญหา ในระยะนีจึงมีการประชุมบอยครัง้ ่Ê Ê  

 
วาระทีÉ 4             พิจารณาอนุมติัการจายเงินปันผลประจาํปี่  2559 จากกาไรสะสมในอตัราํ  หุน้ละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอตัรา 
                   ปันผลจายร้อยละ ่ 90.09 ของกาไรสะสมหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกจการโดยจายจากกาไรสะสมทีÉํ ิ ่ ํ  
                       ยงัไมไดจ้ดัสรรของกจการ่ ิ   
                     โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงันีÊ  

เห็นดว้ย  1,826,952,152              เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.7679  
ไมเห็นดว้ย่       686,560                เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0375 
งดออกเสียง    3,197,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1746 
บตัรเสีย   - 

 
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมอนุมติัจายเงินปันผลจากกาไรสะสมของบริษั่ ํ ทฯ 
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วาระทีÉ 5    พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีÉครบกาหนดออกจากตาํแหนงตามวาระÊ ํ ่  ประจาํปี 2560 

โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงันีÊ  
 
การเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีÉออกตามวาระÊ  ในปี 2560 จาํนวน 2 คน ไดแ้ก นายณรงค ์ธารีรัตนาวบูิลย ์ ่  
กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชืÉอ  และ พลตาํรวจเอกวเิชียร พจน์โพธิศรี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                             Í
ซึÉ งตอ้งออกจากตาํแหนงตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึÉง โดยทีÉประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ่ ่ ่
เลือกตงัÊ  

กรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการแตละคนดงันี่ Ê  
 

 5.1 นายณรงค์  ธารีรัตนาวบิลย์ู                   
เห็นดว้ย  1,168,995,780              เสียง คิดเป็นร้อยละ   94.6489  
ไมเห็นดว้ย่         2,496,480                เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2021 
งดออกเสียง      63,620,360  เสียง คิดเป็นร้อยละ     5.1510 
บตัรเสีย   - 

 
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมเลือกตงันายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการผูมี้อาํนาจÊ  

ลงลายมือชืÉอ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึÉง่ ่  
 

5.2  พลตาํรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิÍศรี   
เห็นดว้ย  1,764,774,432              เสียง คิดเป็นร้อยละ   96.3651  
ไมเห็นดว้ย่       62,389,520                เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.4068 
งดออกเสียง        4,177,560  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2281 
บตัรเสีย   - 

 
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมเลือกตงั พลตาํรวจเอกวเิชีÊ ยร พจน์โพธิศรี  กรรมการอิสระ กลบัเขา้ดาํรงÍ

ตาํแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึÉง่ ่  
 

วาระทีÉ 6          พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี ่ พ.ศ. 2560 วงเงินไมเกน ่ ิ 3,500,000 บาท 
                 โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยมติดงันีÊ  

เห็นดว้ย  1,764,676,095              เสียง คิดเป็นร้อยละ   96.2979  
ไมเห็นดว้ย่         3,843,840                เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2098 
งดออกเสียง      63,997,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.4923 
บตัรเสีย   - 

มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการกลาว จาก่ สถานการณ์ของบริษทัฯ ทีÉทราบกน ทางกรรมการบริหารทงั ั Ê 4 ทาน่  ขอแสดงความ
รับผิดชอบ  โดยจะไมขอรับคาตอบแทนกรรมการไปจนกวาสถานการณ์จะเหมาะสม่ ่ ่  แลว้จึงจะพิจารณาอีกครังÊ หนึÉง 
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วาระทีÉ 7          พิจารณาอนุมติัแตงตงัผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกด่ ัÊ  และคาสอบบญัชี ประจาํปี่  พ.ศ. 2560  
                       วงเงินไมเกน ่ ิ 2,100,000 บาท   

            โดยทีÉประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแตงตงัผูต้รวจสอบบญัชี่ Ê และคาสอบบญัชี่ ดว้ยมติดงันีÊ  
เห็นดว้ย  1,829,009,524              เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.8079  
ไมเห็นดว้ย่           553,440                เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0302 
งดออกเสียง        2,967,040  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1619 
บตัรเสีย   - 

 
มตทิีÉประชมุ    ประธานกรรมการสรุปมติทีÉประชุมอนุมติัแตงตงัผูส้อบบญัชี่ Ê  บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั และคาสอบบญัชี่

ประจาํปี พ.ศ. 2560 
 
ผู้ถือหุ้น :  ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ANS Audit มาไหม 
 
คุณวิชัย :  ผมนายวชิยั  วชิิตตานนท ์ผูส้อบบญัชี บริษทั ANS 
  
ผู้ถือหุ้น :  ขอถามบริษทัสอบบญัชีวา บริษทั่ เพิมคาใชจ้ายขึนมา É ่ ่ Ê 650,000 บาท ดว้ยเหตุผลอะไร  
 
พลตาํรวจเอก วิเชียร : เรืÉองผูส้อบบญัชีหรือการขึนคาสอบบญัชีนนัเป็นภาระหนา้ทีÉของกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนวา ประเด็นทีÉ Ê ่ ่Ê 1  

มาตรฐานตรวจสอบบญัชีของสภาวชิาชีพทางบญัชีเปลีÉยนไป โดยเริมใชต้งัแต É Ê ่ 1 มกราคม 2559 ภาระงานจะมากขึน Ê
เชน เรืÉองการทีÉจะตอ้งมีขอ้สงัเกต่ , เขียนรายงาน เป็นตน้ ทางผูส้อบบญัชีตอ้งรายงานประจาํปี โดยเฉพาะเรืÉองของ
แผนงาน  56-1  ประเด็นทีÉ 2 ผูส้อบบญัชีโดยเฉพาะบิกโฟร์ ขึนคาสอบบญัชีË Ê ่ 10-75% บางแหงขึนไปถึง ่ Ê 900,000 
บาท ประเด็นทีÉ 3 ปัญหาของ AI, AIE ตอ้งใชค้วามละเอียด ความเขม้ขน้และความชดัเจนมาขึน  ขอเรียนในÊ
ภาพรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบเห็่ นวา ทีÉไดอ้นุมติัคาตรวจสอบบญัชีขึน เพิมไป ่ ่ Ê É 10% 
  

ผู้ถือหุ้น :  ทางผูส้อบบญัชีมีเหตุผลอืÉนทีÉขึน Ê 10% อีกไหม 
 
คุณวิชัย :  ผูส้อบบญัชีจะคาํนวณจากเวลาทีÉใชใ้นปีกอนประมาณการ หลกั ๆ คือเรืÉองของระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ่ , สิงÉ

ทีÉผูส้อบบญัชีตอ้งระมดัระวงั หากบริษทัมีการเปลีÉยนแปลงทีÉเกยวกบการควบคุมภายใน ผูส้อบบัญชีตอ้งมีการีÉ ั
ติดตามมากกวาปกติ ทาํให้เราจาํเป็นตอ้งมีการทาํงานมากกวาเดิม การเขา้รวมสังเกตการณ์ตรวจนับสินคา้กบ่ ่ ่ ั  
บริษทัฯ เรืÉองสุดทา้ยทางบริษทัฯ กาลงัจะมีการขยายโรงงานของโครงการกลีเซอรีน ซึÉ งปัจจุบนักาลัํ ํ งดาํเนินการใน
สวนตรงนี ทางผูส้อบบญัชีตอ้งทาํความเขา้ใจและเขา้ไปดูวา ทางบริษทัฯ่ ่Ê  เองมีโครงการใหมเขา้มาไดมี้การวางแผน่
ระบบยงังยั มีประสิทธิภาพพอไหมทีÉจะเกดขึนในอนาคต ตอนนีผูส้อบบญัชีมีความระมดัระวงัในเรืÉองอดีตทีÉผานิ ่Ê Ê
มาของบริษทัฯ โดยยอมรับวาการเพมิเงิน ่ É 10% ตรงนีเพิมความระมดัระวงักบลูกคา้มากกวาปกติ งบทีÉตอ้งใชนี้ตอ้งÊ ÊÉ ั ่
เพิมเขา้ไปในการสอบบญัชีกมาจากการประมาณการจากงานในอดีต จากการวางแผนในปัจจุบนั เพืÉอจะโยงกนÉ ็ ั
ไมใหเ้กดเหตุการณ์เหมือนในอดีต่ ิ  

 
ผู้ถือหุ้น :  สรุปวา จาํนวนเงินทีÉเพิมมา ่ É 650,000 บาท เป็นคาคาํ่ ปรึกษาและคาชวัโมงการทาํงานทีÉเพิมขึน หากการขึนราคา่ É É Ê Ê

เหลานีเป็นสวนของการตรวจสอบภายใน คิดวาเป็นสิงทีÉทางบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูใ้หโ้ดยไมมีคาตอบแทนดว้ยซาํ่ ่ ่ ่ ่Ê É Ê  
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คุณวิชัย :  ผูส้อบบญัชีไมไดเ้งินคาคาํปรึกษา แตเป็นคาทีÉประเมินแลว้บริษทัฯ มีความเสีÉยงในเรืÉอง่ ่ ่ ่ ควบคุมภายในในอดีต ตอ้ง

ระมดัระวงั หากบริษทัฯ มีการเปลีÉยนแปลง ทางผูส้อบบญัชีตอ้งรีบทาํความเขา้ใจและหารือกบบริษทัฯ เพืÉอให้ั
เขา้ใจในระบบ 

ผู้ถือหุ้น :  อยากใหผู้ส้อบบญัชีลดคาสอบบญัชีลง ไมเกน ่ ่ ิ 630,000 บาท  
 
คุณอุดมศักดิ Í :  ผมเห็นดว้ยกบราคาทีÉทางสาํนกังานสอบบัั ญชีเสนอมา 
 
ผู้ถือหุ้น :  โอเคครับ ไมตอรองครับ ไมทราบวา โครงการใหมทีÉทานกลาวเมืÉอสักครูนีทีÉจะตอ้งทาํบญัชีใหมเพิม จะเกดขึนปี่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ิÊ É Ê

ไหนครับ 
 
คุณณรงค์ :   เกดในปีนีครับิ Ê  
 
วาระทีÉ 8         พจิารณาเรืÉองอืÉน  ๆ(ถ้าม)ี 
คุณอุดมศักดิ Í :   ขอสอบถามการแกปัญห้ าของทาง AI กบ ั AIE คือมีการทาํ special audit มา 2 ครัง ครังแรกกคือหลงัจากเกดÊ Ê ็ ิ

ปัญหา ปี 2557 ออกงบไมไดป้ระมาณสักชวงมิถุนายน ่ ่ – กรกฎาคม พวกคุณกทาํ ็ special audit กอนทีÉคุณวิชยั่
จะเขา้มา คือ ดร.วิรัช พอพวกคุณทาํ special audit ไปเดือนหนึÉง ปรากฏวาไมสาํเร็จ แล่ ่ ะกมีการหา พอหาเสร็จ็
ในปีทีÉผานมา เรากมี ่ ็ special audit อีกครัง ผมอยากถามวา ในขนัตอนการทาํ Ê Ê่ special audit เดิมทีÉมีการ
วางแผนวา ่ 1 ไตรมาส กคือ ็ 1 เดือนจบภายใน 4 เดือน แตปรากฏวาเนือหามนัเยอะของ ่ ่ Ê AIE กมีการเลืÉอนออกไป็
อีกประมาณเดือนกวา ๆ เกอบ ่ ื 2 เดือน ทาํให้โปรเจคนีไมสาํเร็จภายใน Ê ่ 6 เดือน บริษทัฯ ออนเนอร์สามารถ audit 
ใหเ้ราและมีการประชุม ตามทีÉผมติดตามขาวพวกคุณ มีการประชุมทุกเดือนเพืÉอสรุปผลรายไตรมาสทีÉ่ บริษทัฯ ออน
เนอร์ทาํสรุป ซึÉงถา้มองตามภาพแบบนีทางÊ บริษทัฯ ออนเนอร์ ไอเอ มองเห็นแลว้วาคืออะไร แก ๆ ไป ผมจึ่ ้ งอยากรู้
วา ่ 1. ผมเห็นดว้ยทีÉจะใหบ้ริษทัฯ ออนเนอร์ เขา้มา audit ไมทราบวาในขนัตอนของการ ่ ่ Ê audit ทางบริษทัฯ ออน
เนอร์เป็นคาํแนะนาํของทางคุณสมศกัดิหรือคุณวิชยัหรือใครเป็Í นคนแนะนาํ เพราะวา ผมอยากรู้วา่ ่ ในเมืÉอเป็นทาง
คุณวชิยัแนะนาํนนั หมายความวา เราจูงมือกนอยแูล้Ê ่ ั ่ ววาจะแกปัญหาโดยมีการ ่ ้ internal audit ออกมา แลว้กเอา ็
data ขอ้มูลอกมาดู แลว้กจะคุยกบ กลต็ ั . นีÉคือสิงทีÉผมเขา้ใจ ไมทราบวา ถูกตอ้งไหม อนัดบัแรกกอน ผมถามคุณÉ ่ ่ ่
ณรงคล์ะกนทีÉผมพดูมา ผมคิดถูกหรือเปลาั ่  

 
คุณณรงค์ :  โอเคครับ ถูกตอ้งครับ 
 
คุณอุดมศักดิ Í :  หมายความวา ในทุก ๆ กจกรรมทีÉคุณทาํ ไมใชวาคิดอยากจะทาํ วาวนันีเอา่ ิ ่ ่ ่ ่ Ê บริษทัฯ ออนเนอร์เขา้มา audit เอง 

สวนผลออกมาคุณวิชยัไมรู้ กลายเป็นวา คุณณรงค ์ลงแรงเหนืÉอยเปลา แตในเมืÉอคุณวิชยักรู้ คุณสมศกัดิกรู้ เราทุก่ ่ ่ ่ ่ ็ Í ็
คนจูงมือกนไปมาแลว้ ผมกหวงัวามนัจะไมทิงกน ไั ็ ่ ่ ัÊ มใชมีใครปลอยทิงไวก้ลางทางแบบนีไปเริมตน้ใหมเสียเวลา ่ ่ ่ ่Ê Ê É 2 
ปีแลว้ และทีÉสาํคญั เมืÉอสักครู่ณรงคบ์อกวา พฤษภาคมนีทาง กลต่ Ê .จะใหค้าํตอบยอมรับแผนการณ์กบสิงทีÉคุณณรงค์ั É
เสนอมา หรือเขาจะใหไ้กดไ์ลน์เพราะผมไมเคลียร์ในสิงทีÉคุณณรงค ์อธิบายให้ฟังวา สิงทีÉคุยกบ ก่ ่ ัÉ É ลต. คาํตอบของ
ทาง กลต.คืออะไร ชวยอธิบายใหผ้มฟังใหช้ดัเจนหนอยวา กลต่ ่ ่ .เขาจะตอบวาอยางไร มนัตอ้งมีจินตนาการออกมา ่ ่
ไมใชวาไมรู้วาผลจะออกมา่ ่ ่ ่ ่ อยางไร่ ง ตอ้งทาํ 1-2-3-4 แลว้ตอ้งไปเรงทาํใหมหรื่ ่ อ เพราะผมถามวา ถา้คุณตอ้งทาํ ่
internal audit อีก special audit อีก เขา้รูปแบบเดิมหรือเปลา ขอฟังคาํตอบนะครับ่  
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คุณณรงค์ :  ในเรืÉองนีขอเรียนกอนวา ผมไมไดล้ะเลย ผมพยายามทาํทุกอยางเพืÉอให้ออกมาในรูปทีÉเป็นประโยชน์กบบริษทัฯ Ê ่ ่ ่ ่ ั

และผูถื้อหุน้มากทีÉสุด และตลอดเวลาทีÉดาํเนินการมา ผมไดคุ้ยกบทาง ั FA วนันีคุณสมศกัดิ กมานะครัÊ Í ็ บ ไดคุ้ยกบั
ทาง ANS คุณวชิยั ตลอด ดงันนั Ê ขออนุญาตวาในเรืÉองรายละเอียด ่ เกยวกบการดาํเนินการทีÉผานมา ีÉ ั ่ ขออนุญาตให้
คุณสมศกัดิ Í FA ชวยชีแจงและอธิบาย่ Ê  

คุณสมศักดิ Í :  ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทีÉตงัคาํถาม ผมสมศกัดิ เป็นประธานเจา้หนา้ทีÉบริหารของบริษทั แอสเซท โปร แมÊ Í เนจเมน้ท ์
จาํกด เขา้มาทาํหนา้ทีÉทีÉปรึกษา เราดูแลแกปัญหาในเรืÉองนีเป็นเวลาเกอบ ั ้ ืÊ 2 ปี ปีทีÉแลว้ผมกอยูในทีÉประชุมผูถื้อหุ้น ็ ่
พูดความคืบหน้าให้ทานฟังแลว้ครังหนึÉ ง เพียงแตวาเวลาไดล้วงเลยมาอีก ่ ่ ่ ่Ê 1 ปี ผมทราบดีในความกงวล ความไมั ่
สบายใจ รวมทงัความโมโห หงุดหงิÊ ด ผมขออนุญาตไลเรียงวา ผูถื้อหุ้นบางทานอาจจะไมเขา้ใจภาพทีÉไมชดั่ ่ ่ ่ ่  ขอไล่
เรียงดงันีÊ  ปัญหาของบริษทัฯ ทีÉเกดขึน เกดจาก ิ ิÊ AIE ในปี 2557 ซึÉ งงบการเงินในปีนนัตรวจสอบโดยสาํนักงาน Ê  
ดร.วิรัช หลงัจากบริษทัฯ ออนเนอร์เขา้ไปตรวจสอบ 100% เราเห็นปัญหาของงบปี 2557 ทีÉผูส้อบบญัชีเดิมไม่
แสดงความเห็น ซึÉ งเป็นหลกัการของทางบญัชีโดยวิชาชีพ เนืÉองจากขอ้มูลเอกสารตรวจสอบไมเพียงพอ และมี่
รายการทางธุรกรรมทีÉเกดขึนบางรายการทีÉเขาไมสามารถตรวจสอบไดก้ไมแสดงความเห็น ิ ่ ็ ่Ê ซึÉ งเป็นเรืÉองทีÉถูกตอ้ง
แลว้สําหรับประเด็นทีÉตงัคาํถามขอ้สังเกตไว้Ê  1-2-3-4 ตงัเอาไวเ้พืÉอผูถื้อหุ้นได้ทราบเพืÉอให้หนวยงาน สาํนักงาน Ê ่
กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์ซึÉ งทาํหน้าทีÉเป็นฝ่ายกากบไดท้ราบวา ไปตรวจพบอะไร สิงทีÉตามมากถือวา สํานักงาน ํ ั ่ ็ ่É     
ดร.วรัิช ไมแสดงความเห็นแลว้่  ไมรับงานตรวจสอบในปีถดั ๆ ไป ่ เป็นทีÉมาวาเราจะตอ้งพยายาม่ สรรหาผูส้อบบญัชี
ใหมเป็นความยากลาํบาก ผมตอ้งกลาวกบผูถื้อหุน้วา ตอ้งขอบคุณทางสาํนกังานของ ่ ่ ั ่ ANS ทีÉให้ความกรุณาเขา้มา
เป็นผูส้อบบญัชีในงบปี 2558, 2559 และในปี 2560 ดว้ย นนักแสดงให้เห็นวาปีนีในปีปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีไมไดมี้Ê ็ ่ ่Ê
ความกงวลอะไร ั สาํหรับปี 2557 ปัญหาทีÉเกดขึนมีการรายงานในตลาดเป็นระยะ ผูถื้อหุ้นบางทานอาจจะมองภาพิ ่Ê
ไมชัด พยายามอธิบายให้เข้าใจให้เห็นชัดเจนขึน ปัญหาเกดขึนจากการควบคุมของระบบภายในทีÉไมมี่ ิ ่Ê Ê
ประสิทธิภาพ คาํวาระบบควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ หมายถึงวา การทาํธุรกรรมใด ๆ ่ ่ ่ ทีÉ เอกสารไมครบ ่
เอกสารไมมีให้ตรวจ จะหายหรือวาถูกทาํลาย หรือเกดเหตุอะไรขึน ไมมีการไปตรวจสอบ ทาํให้ขอ้มูลหายไปหรือ่ ่ ิ ่Ê
เอกสารไมครบทีÉจะตรวจสอบ ไมสามารถทีÉจะเอาเรืÉ องนันมาชนกบเรืÉ องนี ทําให้ผูส้อบ่ ่ ัÊ Ê บัญชีเชืÉอมันวา มันÉ ่
สมเหตุสมผลเพราะฉะนัน ในเรืÉองพวกนี ผมตอ้งเรียนกอนวา ความยากÊ Ê ่ ่ ของเคสนี มนัเกดจากวา ระบบควบคุมÊ ิ ่
ภายในทีÉไมมีประสิทธิภาพคือการทีÉไมไดไ้ปติดตามดู ผมยกตวัอยางให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจภาพเทานนั เหมือนกบวา ผม่ ่ ่ ่ ั ่Ê
เป็น รปภ.ทีÉไมจดบนัทึกทีÉไมทาํหนา้ทีÉ เพราะฉะนนัคนเขา้คนออก ใครเขา้ใครออก สุดทา้ยไมมีหลกัฐาน คราวนีคน่ ่ ่Ê Ê
มาตรวจไม่มีเอกสารใหต้รวจ คนตรวจไมแสดงความเห็น ถามวา ผูส้อบ่ ่ บญัชีใหมเขา้ไปตอ้งไปดูวา ตกลงพิสูจน์วา่ ่ ่
คนเขา้เทาไหร คนออกเทาไหร ่ ่ ่ ่ ซึÉ งเหตุการณ์มนัผานมา่ แลว้ ยากทีÉจะบอกวา จะมีใครยอ้นกลบัไปในอดีตวาวนันนั่ ่ Ê
เหตุการณ์เป็นอยางไร่  โดยเขาตอ้งมีหลกัฐานเพียงพอทีÉเขาจะมายืนยนักบผูถื้อหุ้น ยืนยนักบ ั ั public วา ่ คนเขา้
เทาไหร ่ ่ คนออกเทาไหร แตเหตุการณ์มนัเกดไป่ ่ ่ ิ แลว้ เราจะตอ้งรู้ขอ้เท็จจริง มนัเกดจากอะไร อนัทีÉิ  2 สิงทีÉมนัเกด É ิ
มนัจะพิสูจน์ไดด้ว้ยอะไร กเป็นเรืÉองของการทีÉตอ้งใช้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ไปตรวจ ็ 100% หลงัจากผลการตรวจ
ออกเมืÉอเดือน ธนัวาคม กทาํให้รู้วา จิกซอทีÉเห็นทงัหมดมนัมี็ ่ Ë Ê  70 % อีก 20% ทาํขึนมาใหมอีก Ê ่ 10% ไมมีเลย คาํถามก่ ็
คือกลบัไปคุยกบทางั บริษทัฯ ออนเนอร์  กบทางสาํนกังาน กลตั . เพราะเอกสารพวกนีทงัหมดสงกลบัไปทาง กลตÊ Ê ่ . 
ถามวาแคนีพอไหมสําหรับวิชาชีพผูต้รวจสอบทีÉเขา้ม่ ่ Ê าตรวจ โจทย ์ณ วนันีคือยงัไมเพียงพอ ถามวาทาํไมยงัไมÊ ่ ่ ่
เพียงพอ คาํตอบคือกาลงัรออย ูอีกเรืÉองหนึÉง คือ สาํนกังาน กลตํ ่ . ถามวารออะไรจาก กลต่ . คือรอฝ่ายตรวจสอบของ 
กลต. ไมใชวารอทาง กลต่ ่ ่ .จะโอเคกบสิงทีÉเรากาลงัจะเกด อนันีคือสิงทีÉอยากจะให้ทานเห็นภาพฝ่ายตรวจสอั ํ ิ ่É ÉÊ บของ
ทาง กลต.หมายถึงวาฝ่ายกฎหมายของทาง กลต่ .ทีÉไปตรวจสอบเหมือนสอบสวนของตาํรวจ พูดงาย่  ๆ คือสิงทีÉทางÉ
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการไปเมืÉอ 1 ปีทีÉแลว้ คือ การชีแจงเหตุการณ์ขอ้เท็จจริงทีÉเกดขึนวามนัเกดอะไรขึน วามนัÊ ิ ่ ิ ่Ê Ê  
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ผิดพลาดอะไร แลว้ทาํไมมนัถึงมีประเด็นพวกนีสงไปÊ ่ ทีÉ กลต. ถามวา กลต่ .เขาเชืÉอไหม  แนนอนวาไมเชืÉอหรอก ่ ่ ่
เป็นหนา้ทีÉทีÉ กลต.ตอ้งเขา้ไปตรวจสอบวา กระบวนการนี ทาง่ Ê  กลต.กทาํแลว้ทาํควบคูกนมา ผมกเป็น็ ่ ั ็ หนึÉ งในพยาน
ทีÉตอ้งเขา้ไปใหก้ารในทีÉสาํนกังาน กลต.ดว้ย เพืÉอไปใหข้อ้มูลในฐานะพยานวามนัเกดอะไรขึน ผมรู้อะไรและ่ ิ Ê ผมไม่
รู้อะไร ผมเขา้ใจวาสิงพวกนีทีÉ กลต่ É Ê .เขา้ไปตรวจสอบถึง Supplier เขา้ไปถึงบุคคลทีÉเกยวขอ้งทงัหมดทงั ีÉ Ê Ê ANS ทงัÊ
บริษทัฯ ออนเนอร์ ดว้ย ผมวาทุกคน่ ตอ้งเขา้ไปให้การทีÉสาํนักงาน กลต. สิงทีÉทางบริษทัฯÉ  กาลงัรออยคืูอ รอวาทางํ ่ ่
สาํนกังาน กลต.จะมีขอ้สรุปของการสอบสวนออกมาอยางไร ในสวนของกรรมการฝ่ายบริหาร มีความเชืÉอในของ่ ่
ตวัเอง เหมือนผมทาํผมรู้วา ผมเลินเลอหรือทุจริต แตการทีÉใครจะมาบอกวาเป็นอะไร กตอ้งรอใหผู้ต้รวจสอบหรือ่ ่ ่ ่ ็ ผู ้
ทีÉมีอาํนาจหรือฝ่ายกฎหมายเขา้มาตรวจ วนันีเรากาลงัรอผลการสอบสวนผลการตรวจสอบจากทาง กลตÊ ํ . ถามวาร่ อ
เพิมอะไรครับ เพราะเราไดท้าํหนงัสือเชิญผูส้อบบญัชี É 100% ทีÉมีอยใูนประเทศไทยทีÉจะสามารถเซ็นงบได ้เพืÉอใหเ้ขา้่
มาเป็นผูต้รวจสอบปี 2557 วนันียงัไมมีใครตอบรับเลย Ê ่ นนัหÉ มายถึงวา แสดงวาผูส้อบบญัชีทงัหมดไดเ้ห็นขอ้มูล่ ่ Ê นีÊ ยงั
มีความกงวล กงวลวั ั า่ขอ้เท็จจริงทีÉมนัยงัไมครบ ขอ้เท็จจริงทีÉเห็นอยู เอกสารทีÉมนัไมครบยงัไมพอทีÉจะให้่ ่ ่ ่ เขา้มา
ตรวจสอบ กาํลงัรอวา ฝ่า่ ยสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบของ กลต. ตรวจสอบแลว้มีผลมาอยางไร ซึÉ งเรามีการคุยกนกบ่ ั ั
ฝ่ายกจการ กใหค้าํแนะนาํทวงถามถึงความคืบหนา้วา การถามถึงความคืบหน้ากเหมือนกบวา คุณตริ ็ ่ ็ ั ่ วจสอบแลว้มี
ขอ้สรุปอยางไร กตอ้งรอ่ ็  มนัเหมือนกบวา ถา้ผมเป็นผูก้ระทาํ ฝ่ายตรวจสอบกาลงัตรวจสอบสิงทีÉผมทาํมาในอดีต ั ่ ํ É
มนัยากทีÉผมจะไปบอกให้เคา้เรง บอกมาวาผมถูก หรือผิด แตสิงทีÉเราไดค้าํตอบมาสัปดาห์ทีÉแลว้ กคือ สาํนกังาน ่ ่ ่ ็É
กลต.เห็นแจง้วาตอนนี การสอบสวน ่ Ê 1-2 ปีกวา่ทีÉผานมา จะแจง้ผลออกมาในเดือน่ พฤษภาคมนนัหมายถึงวา สิงทีÉÊ ่ É
ออกมาให้ผูส้อบบญัชี เห็นภาพมากขึนวาเหตุการณ์ทีÉเกดขึนจริงในปีÊ Ê่ ิ  2557 มนัมีนาํหนกัไปทางไหน อนันีคือสิงทีÊ Ê É
เกดขึน ผมกาลงัอพัเดตกบผูถื้อหุ้นวัิ ํ ัÊ นนีวา นีÉคือความคืบหนา้ทีÉเรÊ ่ าดาํเนินการมาตลอดเวลา อยรูะหวางการสรรหา่ ่
ผูส้อบบญัชีอย ูการสรรหายงัรอควบคูกบรอผลการตรวจสอบของ กลต่ ่ ั .วาตรวจสอบแลว้มีการชีประเด็นในปี่ Ê  2557 
ทีÉมนัเกดขึนจากระบบควบคุมภายในทีÉเรารู้กนอยเูป็นอยางไริ ั ่ ่Ê  คืออยากจะเรียนผูถื้อหุ้นทราบ ขอเรียนให้ทานทราบ่
วาวนันีเหลือตวันีตวัเดียวทีÉ่ Ê Ê เราจะตอ้งดาํเนินการ เพราะงบทีÉเกดขึนในปีปัจจุบนัทงังบแมและลูกทุกบริษทัฯ เดีÌิ ่Ê Ê ยวให้
คุณวชิยัแจง้กไดว้า งบปี็ ่  2559 ทีÉตรวจในแงของตวัเลขผูส้อบบญัชีให้ความเชืÉอมนักบตวัเลขอยางไร ทานจะไดเ้ห็น่ ั ่ ่É
ภาพวาเป็นอยางไร และปัญหาทีÉมีอย ูถา้ทานไมเขา้ใจประเด็นไห่ ่ ่ ่ ่ นผมจะไดต้อบเพิมเติมÉ  

 
คุณวิชัย :   ในฐานะผูส้อบบญัชี ผมจะสรุปในความเห็นของผูส้อบบญัชีในปี 2559 สรุปยอ่ ๆ กคือวา ในตอนนี บญัชีงบปี็ ่ Ê  

2559 มีเงืÉอนไขในสวนทีÉ่ 1 เป็นทีÉตอเนืÉองจากของปีทีÉแลว้ทีÉวางบเมืÉอปีทีÉแลว้ปี่ ่  2558 มีไมแสดงความเห็นมนักเลยมี่ ็
ผลเกยวกีÉ บังบในปี 2557 ในเรืÉองของหนงัสือทีÉทางบริษทัฯ ยอยทีÉเกยวกบงบการเงินรวมไดรั้บจากทาง กลต่ ีÉ ั . ปัญหา
ของบริษทัฯ ยอยและทางบริษทัฯ่  ยอยไดรั้บหนงัสือวนัทีÉ ่ 28 กุมภาพนัธ์ แจง้วาสํานักงาน กลต่ .อยใูนระหวางการ่ ่
พิจารณา การตรวจสอบงบยงัไมสินสุด วามีเงืÉอนไขตรงจุดนี่ ่Ê Ê  แลว้งบการเงินรวมของงบบริษทัฯยอยทีÉทางผูส้อบ่
บญัชีไมไดเ้ขา้ไปตรวจสอบกเป็นเงืÉอนไขตรงนีตามปกติ่ ็ Ê  

คุณสมศักดิÍ :  เรียนสรุปให้เขา้ใจยงังีนะครับ เงืÉอนไขทีÉยงัมีอยกูยงัเป็นเงืÉอนไขพวงมาจากปี Ê ่ ็ ่ 2557 ทีÉเหลือเงืÉอนไขอีกขอ้นึงทีÉผม
เรียนกคือวา การชีแจงของบริ็ ่ Ê ษทัฯ ยงัไมไดมี้ขอ้สรุปจากทางผูรั้บฟังจากฝ่ายตรวจสอบ ทีÉทาํหนา้ทีÉเป็นผูต้รวจสอบ่
กคือ ความผิดตรวจสอบสิงทีÉมนัเกดขึน มีความเห็นวาจะมีการกลาวโทษอยางไร อนันีเป็นเรืÉองทีÉมนัอาจจะกระทบ็ ิ ่ ่ ่É Ê Ê
ในปี 2557 ดว้ยเพราะวาปี่  2557 ตวัสาํคญัทีÉทาํให้ผูส้อบบญัชียงัตอ้งเป็นเงืÉอนไขกคือวา็ ่  ดว้ยความบกพรองของ่
ระบบภายใน ยงัไมมีใครกลา้จะยนืยนัวากาไรสะสมทีÉยกมา บริษทัฯ่ ่ ํ  ไดมี้การปรับปรุงตวัเลขตามรายงานการ 
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  ตรวจสอบของบริษทัฯ ออนเนอร์ อนันนักเป็นเรืÉองทีÉทางบริษทัฯÊ ็  เชืÉอวาเป็นขอ้เท็จจริง แตยงัไมมีผูส้อบบญัชีทีÉจะ่ ่ ่
กลา้ยนืยนัและเป็นตวัเลขทีÉถูกตอ้ง เพราะเอกสารมนัไมมีใหต้รวจสอบ เพราะมนัเกดจากความเลินเลอหรือเกดจาก่ ิ ่ ิ
ความผิดพลาดตรงไหน เพราะทางนนักตอ้งรอทางสาํนกังาน กลตÊ ็ .ชีประเด็นตรงนันไวอ้ยางไร จากทีÉผมไดมี้การÊ Ê ่
พดูคุยกบผูส้อบบญัชี ผมเชืÉอวาโดยขอ้มูลทีÉมนัจะตามมาจากทางสาํนกังาน กลั ่ ต.ถึงผลออกมา จะทาํให้การสรรหา
ผูส้อบบญัชีมีความคืบหนา้ทีÉดีขึนÊ  แตขอเรียน่ ผูถื้อหุ้นวา กลต่ .ไมไดต้รวจสอบขอ้มูลจากแหลงเดียว ่ ่ แต่ตรวจสอบ
จากแวดลอ้มทงัหมดและทางสาํนกังาน กลตÊ .จะชีÊออกมาวา สิงทีÉวนิิจฉยั่ É ตรวจสอบแลว้ชีไวอ้ยางไรÊ ่  

คุณจิรวฒัน์ :  ผมฟังคุณสมศกัดิพูÍ ดมาผมเขา้ใจ ผมถามวา่ ตลอด 3 ปีทีÉเราทาํ คุณสมศกัดิเคยปรึกษา กลตÍ .ไหมครับตงัแตปีÊ ่  2557, 
2558, 2559 เคยปรึกษา กลต.ไหมวา ่ Process ตวันีทีÉมีปัญหาไดป้รึกษา กลตÊ .หรือเปลา พอมาถึงวนันี อา้ว กลต่ Ê .อีก
แลว้ ผมเลยเฝ้ารอวา มนัจะถึงตรงไหน่  

คุณสมศักดิÍ :   ขออนุญาตตอบทีละคาํถามนะครับ ตอ้งเรียนกอนวา ถา้เรายืนอยตูรงนีทีÉเราอยใูนเดือนเมษา ปี่ ่ ่ ่Ê  2560 เหตุการณ์ทีÉ
เกดิ  พดูงาย่  ๆ ประเด็นทีÉเกดในชวงมีนาิ ่ คมถึงเมษายน ปี 2558 เพราะงบปี 2557 จะออกอยชูวงตน้ปี่ ่ 2558 เพราะงบ
ฉบบัแรกทีÉออกมาไมแสดงความเห็นกอน หลงัจากนนับริษทัฯ่ ่ Ê  พยายามไปแกปัญหากบทางสํานักงาน ดร้ ั .วิรัช วนั
นนัตอ้งเรียนกอนวาผมไมไดอ้ยใูนเหตุการณ์ วนันนัเหตุการณ์ของบริษทัฯÊ Ê่ ่ ่ ่  ปกติ ISSUE ของบริษทัฯ เกดประเด็นิ
ในชวงกลางปี ่ 2558 แลว้ทีÉเป็นจุดเริมตน้วา งบสุดทา้ยแลว้มนัมีปัญหามาถึงจนปัจจุบนั จากปีÉ ่  2558 มาถึงปัจจุบนัก็
เกอบื  2 ปีไมใช่ ่ 3 ปี อนัทีÉ 2 ทานอาจจะงงวา ทาํไมวนไปวนมาในเรืÉองผูส้อบบญัชี กตอบอยางทีÉผมเรียนนะครับวา ่ ่ ็ ่ ่
ปีทีÉแลว้ผมกพูดวา ็ ่ ANS ไม่ได้มาตอบรับวาจะเขา้มาเป็นผูส้อบปี่  2557 ให้ได้หรือไม่ เหตุผลเพราะเอกสาร
ขอ้เทจ็จริงยงัไมมีบริษทัฯ ออนเนอร์่  ไปตรวจสอบ เชิง Internal 100% ให้ ดงัภาพทีÉออกมา ผมจินตนาการนะครับ
วา่ ถา้ออกมาแลว้ขอ้เท็จจริงมนัครบ ปีทีÉแลว้ผมกหวงัแบบนัน คือเอกสารมนัครบผูส้อบกนาจะเขา้ไปตรวจได ้วนั็ ็ ่Ê
นนักคงจะไมมาคุยดว้ยบรรยากาศแบบนี แตหลงัจากทาํผลออกมา ขอ้เท็จจริงทีÉตรวจสอบออกมาไมพอ ผมตอบÊ ็ ่ ่ ่Ê
ทานอีกนิดนึ่ ง ทีÉเมืÉอกผมอธิบายไปแลว้วา ทานถามวาดาํเนินการปรึกษากบ กลตี ่ ่ ่ ัÊ .ตลอดไหม คือเรามีหนา้ทีÉแคเขา้่
ไปเรียนกบทาง กลตั .วาบริษทัฯ่  ดาํเนินการใดอย ูและกาลงัพยายามทาํอะไรอย ูผูส้อบตอ้งแสดงความเ่ ํ ่ ห็นโดยไม่
ถูกจาํกดขอบเขตั  นัÉนหมายถึง ตอ้งมีผูต้รวจสอบใหมเขา้ไปตรวจสอบ ออก่ ความเห็นอยางใดอยาง่ ่ หนึÉ งวาผิด่
คุณสมบติัจดทะเบียน ติดตรงสวนใดสวน่ ่ หนึÉงในปี 2557 ยงัหาผูต้รวจสอบไมได ้อีกสวน่ ่ หนึÉงคือไปตรวจสอบเพืÉอ
จะกลาวโทษผิดหรือคิดวา่ ่ เลินเลออะไร เ่ ราตอ้งรอวาทางสาํนกังาน กลต่ .จะมีคาํวินิจฉัยออกมาอยางไร ่ ซึÉ งในเดือน
พฤษภาคมนาจะมีผลสรุปออ่ กมา ผลสรุปนีมนัจะชวยทาํให้เราสรรหาผูส้อบบญัชีปี Ê ่ 2557 ไดง้ายขึนและจะได้มี่ Ê
บทสรุปวา ใครจะรับผิดชอบ บญัชีจะได ้่ cut off ได ้

คุณจิรวฒัน์ :  ในเดือน พฤษภาคม ตรงเวลาจริงหรือเปลา ตอนนีมีปัญหาวา พอวนันีมากเดือน่ ่ ็Ê Ê พฤษภาคม แลว้พวกผมก็กลบับา้น
ไป พอไปปีหนา้ กไมรู้็ ่ จะมาเดือนพฤษภาคม อีกหรือเปลา อนันีเป็นปัญหาทีÉผูบ้ริหารจะตอ้งจดัการในองคก์รให้ได้่ Ê
วา คาํตอบทีÉบอกไปกบผูถื้อหุ้นวา ่ ั ่ พฤษภาคมนี ถา้มนัเป็นไปไมได ้มนัจะมีผลอะไร ตอเนืÉองมากบคาํพูดของÊ ่ ่ ั
ผูบ้ริหารในวนันีÊ  
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คุณสมศักดิÍ :  ผมขอเรียนทานชดั่  ๆ อีกทีนะครับวา จะ่ พฤษภาคมหรือไม่พฤษภาคม เราควบคุมไมไดจ้ริง่  ๆ แตเรากาลงัจะเลาใหผู้ ้่ ํ ่
ถือหุ้นทราบวา่ ความคืบหนา้ไปถึงไหน เราเขา้ใจสิงทีÉผูถื้อหุ้นอยากทราบความคืบหนา้และอยากรู้วาจะเป็นอยางไรÉ ่ ่
ตอไป กเป็นทีÉมาทีÉแนะนาํให้ทางบริษทัฯ่ ็  ได้ขอนัดเขา้พบฝ่ายตรวจสอบของตลาดหุ้น เพืÉอจะไดไ้ปถามความ
คืบหนา้วาตกลงคุณ่ ให้คาํวินิจฉัยยงัไงกบผมั  ทาง กลต.แจง้มาวาไมตอ้งไปนดั่ ่  ขอ้สรุปผลกาลงัจะออก ขอ้สรุปจะํ
ออกเมืÉอไหรไมสาม่ ่ ารถควบคุมได ้ยงัไมมีใครเขา้มาตรวจสอบถา้ขอ้มูลออกมา จะทาํให้เราสรรหา่ ผูต้รวจสอบ
บญัชีไดง้ายขึน่ Ê  

คุณอุดมศักดิÍ : ขอสอบถามเรืÉองทัÉว ๆ ไปวา ในสวนของ ่ ่ AI ทาํธุรกจิ ลูกถว้ย ซึÉงตอนนีมีการนาํสายไฟฟ้าลงดินÊ  ไมทราบวา่ ่ บริษทัฯ 
มีผลกระทบกบทางธุรกจดว้ยั ิ หรือไม่ 

คุณธนิตย์ :  การทีÉการไฟฟ้าจะนาํสายไฟฟ้าลงดิน เป็นหลกัการของเมืองใหญ่ ๆ ซึÉ งในตางประเทศหรือทีÉไหนกตามจะเอา่ ็
สายไฟฟ้าลงดินเฉพาะเมืองใหญ ่  อยางเชน กรุงเทพฯ่ ่ , เชียงใหม การ่ นําสายไฟฟ้าลงใตดิ้นเป็นเพียงสวนหนึÉ ง่
เทานัน่ Ê  พอออกนอกเมืองแลว้กยงัเป็นปกติ ทีนีทีÉถามวา็ ่  สว่ นทีÉเอาสายไฟฟ้าลงดินมีผลกระทบยอด Demand ลูก
ถว้ยไฟฟ้าไหม มีครับ แตนอ้ย่  ฉะนนักจะมีผลกระทบนิดหนอยÊ ็ ่ ไมถึง ่ 3% 

คุณอุดมศักดิÍ:  แลว้อตัราการเติบโตของธุรกจลูกถว้ย ิ AI  ไดป้ระเมินการตงั Ê Target ไวที้Éเทาไหร ่ ่  

คุณธนิตย์:  คือโดยปกตินะครับ ลูกถว้ยไฟฟ้า เป็นธุรกจทีÉเขาเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง ซึÉ งลูกคา้หลกัิ  ๆ เราจะเป็นการไฟฟ้าแหง่
ประเทศไทย อีกสวนเป็่ นผูรั้บเหมา การเติบโตของธุรกจิ จะสอดคลอ้งกบั GDP เพิมขึนของประเทศÉ Ê  ถา้GDP เพมิขึน É Ê
3% การเติบโตของลูกถว้ยไฟฟ้ากอยปูระมาณ็ ่  3-4% แตวา่ ่ จะมีชวงจงัหวะ่  low ของมนันิดหนึÉง ผมขอยกตวัอยาง ่
เชน โครงการทีÉเขา้เรียกวา ่ ่ Eastern Economic ซึÉงจะตอ้งเกดขึนในอนาคติ Ê อีก 1-2 ปีขา้งหนา้ ถนนสายไฟตอ้งเขา้ไป
กอน ลูกถ้่ วยกจะมาตาม เพราะฉะนนัตรงนีจะมีผลของ ็ Ê Ê Demand ความตอ้งการลูกถว้ยเพิมขึนÉ Ê  

คุณอุดมศักดิÍ : โอเค ฟังดูแลว้เหมือนมีอนาคตนะ เห็นดว้ยกบธุรกจนี ั ิ Ê จึงเป็นสาเหตุทีÉเราตดัสินใจซือหุ้น Ê สาํหรับ AI เองผมไม่
กงวลเทาไหร เพราะผมกถือไวใ้น ั ่ ่ ็ AIE ดว้ย แต ่ AIE ชวงบาย่ ่ จะถามใน Process ของกลีเซอลีนแตสิงหนึÉงทีÉคุณ่ É
สมศกัดิพดูแลว้กชดัเจนในเรืÉองของปัญหาทีÉเกดขึน ทีÉÍ ็ ิ Ê พดูถึงความผิดพลาดทีÉเกดจากการควบคุมภายในาการบริหาริ
ทีÉขาดประสิทธิภาพ ทาํให้ขอ้มูลมนัหายไป ซึÉ งโดยปกติแลว้ ตามทีÉเขา้ใจว่าหุ้นตางๆ ่ ระบบ ARP มีการเขียน
โปรแกรม software ขอ้มูลนาจะครบถว้น เมืÉอเขายอมรับวา เป็นปัญหา่ ่ ขอ้ผิดพลาดคือคนทาํงาน คนลงขอ้มูลหรือ
แมแ้ตฝ่ายผลิตอาจจะผิดพลาดไป แตเมืÉอกทีÉพูดถึงขอ้เทจ้จริงทีÉมีอย ู่ ่ ี ่Ê 70% และมีการ remake 20% และอีก 10% คือ 
Blank หายไป แสดงวา ่ 90% เป็นขอ้มูลทีÉเชืÉอถือได ้ฉะนนัผมไมÊ ่รู้วาการทีÉเราไปคุยกบทาง กลต่ ั . วาเรามีขอ้มูลอยู่ ่
90% อีก 10% อยากรู้ในหลกัของบญัชีวาถา้มนัหายไปจะทาํอยางไร คือผมมองวา ่ ่ ่ 90% มนัสะทอ้นภาพรวมของ
บริษทัฯ ไดไ้หม 90% เพียงพอไหม อยากให้ทาง กลต. เขา้ใจวา ่ 10% นีถา้เกดจาก Ê ิ Human Error จริง ๆ จะทาํ
อยางไร่  
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คุณสมศักดิÍ :  ขออนุญาตตอบวา ตวัเลขทีÉยก่ มาเป็นตวัอยาง ไมได้่ ่ เชืÉอถือได ้90% แต่เชืÉอได ้70% เพราะ 70% คือเอกสารทีÉมนัเกดิ
และกมี อีก็  20% อยาเรียกวา ่ ่ remake เลย ตอนนีทีÉบริษทัฯÊ  กาลงัแกไขทาํเอกสารมา ํ ้ Support ให้ผูส้อบบัญชี แต่
เอกสารทีÉทาํ มนัทาํหลงัจากเกดิ เหตุการณ์แลว้ ประเด็นสําคญัคือ ผมคุยกบผูส้อบบญัชีทุกรายวาั ่  20% จะเชืÉอถือได้
อยางไร เพราะมนัทาํหลงัเหตุการณ์ทีÉเกดขึน ประเด็นอยทีูÉวา กลต่ ิ ่ ่Ê .ไม่ไดมี้หนา้ทีÉมาบอกวา ่ 90% โอเค 70% โอเค เรา
ตอ้งไปหาผูส้อบบญัชีมาตรวจปี 2557 สิงทีÉเรากาลงัทาํคือÉ ํ  นาํรายงาน Internal Audit ทงัหมดทีÉมีใหก้บผูส้อบบญัชีดู Ê ั
ซึÉ งยงัไมม่ีผูส้อบบญัชีไหนรับตรวจสอบเพราะ ISSUE ทีÉสาํคญั คือ กลต. จะมีคาํวินิจฉัยออกมาอยางไร กลต่ .รู้ดีได้
อยางไร ่ ขอเรียนผูถื้อหุ้นวา่ การตรวจสอบของ กลต. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน เชน บางที่ เราไม่สามารถขอดูบญัชี
ธนาคารได้ แต่บางหนว่ ยงานของ กลต. มีอาํนาจทีÉสามารถตรวจสอบและขอดูได ้เป็นตน้ เพราะฉะนันÊ  ในเชิง
กฎหมาย ผลการตรวจสอบของ กลต. บางทีลงลึกมากกวาผูส้อบบญัชี่  

คุณสุพล :  ผมอยากถามวาปี ่ 2557 เรืÉองการตรวจสอบบญัชี ถา้สมมติไมผานจริง่ ่  ๆ ทานจะมีวิธีการแบบไหนทีÉจะทาํให้่
สามารถซือขายในตลาดหÊ ลกัทรัพยไ์ด ้วธีิการไหนทีÉจะนาํ AI Trade เขา้ตลาดหรือออกจากตลาด 

คุณณรงค์ :  ขอตอบวา ่ ตามทีÉทานพดูกมี ่ ็ 2 อยาง่  คือถา้เรา Trade ไดก้ ็Trade หาก Trade ไมไดก้ตอ้งออก่ ็ จากตลาดหลกัทรัพยไ์ป 
ซึÉงเหตุการณ์นนัÊ มนัยงัไมเกดขึน เมืÉอ่ ิ Ê สักครู่คุณสมศกัดิÍ ไดบ้อกแลว้วา ถ้่ าหาผูส้อบบญัชีไม่ได ้เรากตอ้งมีวิธีซึÉ ง็ ตรงนีÊ
ผมสอบถามกบทาง กลตั . วา่สามารถทาํอยางไร่ ใหก้ระทบกบผูถื้อหุน้นอ้ยทีÉสุด ั ตอนนีÊทานอยาเพิงกงวลมากไป เร่ ่ ัÉ า
คงมีคาํตอบในระยะเวลาอนัใกลนี้Ê  

คุณสุพล :  ไมไดก้งวลมาก่ ั  เพราะอยากรู้เฉย ๆ  ถา้รู้มนัจะไดห้มดหวงไป่  หมดหวง่ จาก AI ไปเลย 

คุณณรงค์ :  คือตอนนีÊผมเขา้ใจวา่ทาน่ ยงัเป็นกงวล แตวาในขณะนีผมตอบไมได ้ขอเวลาอีกนิดั ่ ่ ่Ê หนึÉง ผมเขา้ใจความกงวล อดทนั
นิดหนึÉงอยางทีÉคุณสมศกัดิชีแจง เราคอยอยนิูดเดียว่ Í ่Ê ภายในเดือนสองเดือนนี Ê สิงทีÉจะเกดขึนกบ É ิ ัÊ AI หรือ AIE จะได้
คาํตอบเร็ว ๆ นีÊ  

คุณอุดมศักดิÍ : ทีÉคุณสมศกัดิอธิบายมากชดัเจนÍ ็ ขึนมาÊ  ตอนนีรอÊ คาํวินิจฉัยทาง กลต. ในเดือนพฤษภาคม แตมีสิงหนึÉงทีÉอยากให้่ É ทุก
คนจดจาํไวก้คือ ็ ปัญหาทีÉเกดขึน เกดจากความผิดพลาดการควบคุมภายในิ ิÊ  ความผิดพลาดของผูบ้ริหารภายใน ขาด
ประสิทธิภาพ ไมใชความเสีÉยง่ ่ ของคนเลน่หุน้ ผมขอเสนอขายหุน้คืนแกผูถื้อหุน้ ่ ทุกคนจะไดส้บายใจ  

คุณจิรวฒัน์ :  ผมเห็นดว้ยนะครับ ทีÉผูถื้อหุ้นเสนอแบบนี Ê หากยงัไมมีทางออกจริง่  ๆ อยากให้ทางบริษทัฯ พิจารณาทีÉผูถื้อหุ้นกลาว่
ไวน้าจะเหมาะสมทีÉสุด่  

คุณณรงค์ :  ขอบคุณครับ 

ผู้ถือหุ้น : ดิฉนัเห็นดว้ยกบคุณอุั ดมศกัดิ เราคือนกัลงทุน ดิฉนัลงทุนไปÍ  10 ลา้น 2 ปี โดยไมไดอ้ะไรนอกจากเ่ งินปันผล ถา้ให้
รออีก 2 ปีคงไมไหว ถา้จะทาํอะไรขอใหนึ้กถึงผูล้งทุนดว้ย่  
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คุณณรงค์ :  มีคาํถามเพิมเติมÉ อีกไหมครับ ปัญหาทีÉเราไดท้ราบและเสนอกนจะเกบไปั ็ พิจารณา และอะไรทีÉจะเกดขึนจะพยายามิ Ê
ทาํใหดี้ทีÉสุดครับ 

 เมืÉอไมมีการซกัถามใดอีก ประธาน่ กรรมการกลาวขอบคุณและปิด่ การประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.  

 

ลงชืÉอ  
           (นายณรงค ์ธารีรัตนาวบิูลย)์ 
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